

รวม60ศิลปินชั้นนำอย่าพลาด'เบียนนาเล่เชียงราย'



ประสพ เรียงเงิน ผอ.สศร. กับสมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเชียงราย



พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.หนูนเบียนนาเล่เชียงราย

ชวงปลายปีจะมีมหกรรมศิลปะใหญ่ ระดับนานาชาติที่ชุมนุมศิลปินชั้นนำจากทั่วโลก กับ “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023” ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” หรือ The Open World ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.2566-30 เม.ย.2567 ที่จังหวัดเชียงราย เตรียมพบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยวันครเชียงรายที่จะสร้างแรงบันดาลใจและประทับใจไม่รู้ลืม

4 เดือนเต็มของงานเบียนนาเล่ เชียงราย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) หัวเรือใหญ่จัดงาน มุ่งส่งเสริมให้เชียงรายกลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลก และเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจะได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังจากทั่วโลก ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ วัดสำคัญ โบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์คูเมือง สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ ตลอดจนวิถีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของดินแดนล้านนา ซึ่งกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ของเชียงราย

สำหรับ นิทรรศการหลักจัดโดยทีมภัณฑารักษ์ในสถานที่ต่างๆ ทั่วตัวเมืองเชียงรายและเชียงแสน นอกจากนี้ มีการแสดงผลงานคู่ขนานภายใน Pavilion หรือศาลา 10 แห่งทั่วเมือง ผ่านนิทรรศการกลุ่มของศิลปินและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ส่วนพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมต่างๆ ช่วงงานเบียนนาเล่จะจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มสีสัน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีชาติพันธุ์ ร่วมกับ มรก.เชียงราย งานฉายภาพยนตร์ ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และการแสดงสดอื่นๆ เปิดโอกาสให้ผู้ชมเสพงานศิลปะแบบฟินๆ

ประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 อย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการ งวดที่ 2 จำนวน 95 ล้านบาทมาแล้ว โดยจะจัดสรรให้ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 รายใช้สร้างผลงาน และใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทีมภัณฑารักษ์ได้คัดเลือกศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 60 ราย

จากนั้นจะนำศิลปินลงพื้นที่วางแผนการสร้างผลงานตามบริบทและแนวคิดจัดงาน คาดว่าภายในเดือน ก.ค.จะสามารถสรุปผลรายการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละพื้นที่ได้

“ตามแผนงานเบียนนาเล่จะต้องสร้างการรับรู้ การเตรียมพร้อมการมีส่วนร่วม ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรับรู้การจัดโครงการ รวมถึงบทบาทที่คนท้องถิ่นจะสามารถเข้าร่วมและได้ประโยชน์ นอกจากนี้จะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวพักค้างคืน จัดระบบขนส่งรองรับส่วนนี้ผู้ว่า เชียงรายประสาน 18 อำเภอ และชี้แจงให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้อนรับศิลปินและนักท่องเที่ยว คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัด 30,000 ล้านบาทช่วงจัดงาน” ประสพกล่าว

รศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ หน.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. กล่าวว่า ส่วนงานสนับสนุนงานวิชาการ และพิพิธภัณฑ์

อารยธรรมลุ่มน้ำโขง พร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 อย่างเต็มที่ เตรียมพร้อมบุคลากร นักศึกษา ศิลปิน พื้นที่ในการจัดแสดง การสร้างงานศิลปะที่จะติดตั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและในอำเภอเชียงแสน สนับสนุนข้อมูลภาพรวมจังหวัดเชียงราย สร้างการรับรู้ ส่วนนักศึกษาที่มีทักษะภาษาต่างประเทศจะเป็นอาสาสมัครนำชมงานศิลปะตลอดงาน

“เราคาดหวังว่างานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะของ



ไทยและของโลก ต้องจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น เทศกาลศิลปะนานาชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นอีกจุดหมายที่คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวชมเมืองศิลปะร่วมสมัย ทางมฟล.จะร่วมกับ จ.เชียงราย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส่งข้อมูลการนำเสนอจังหวัดเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบ ในปี 2566 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกับงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.พลวัฒน์กล่าว

1 ใน 60 ศิลปินร่วมแสดง **สมลักษณ์ บินดิบุญ** ผู้

ก่อตั้ง “บ้านดอนดินแดง” แกลเลอรีที่เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างผลงานศิลปะในมหกรรมที่จะเกิดขึ้น กล่าวว่า ศิลปินเชียงรายและชาวเชียงรายรู้สึกตื่นเต้นมากกับงานเบียนนาเล่เชียงราย พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือน งานนี้จะทำให้บรรยากาศในจังหวัดเชียงรายคึกคัก ทั้งศิลปินหรือนักท่องเที่ยว สิ่งสำคัญที่สุดคือ ศิลปินท้องถิ่นจะมี



รศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง

โอกาสได้สัมผัสศิลปินจากทั่วโลก มีโอกาสได้ทำงานใหญ่ในชีวิต ชุมชนศิลปินเชียงรายมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ส่วนคนในท้องถิ่นจะเห็นคุณค่าของศิลปะมากขึ้น ตรงกับแนวคิดจัดงาน เปิดโลก หรือ The Open World

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 งานนี้จะรวบรวมศิลปินผู้สร้างงานศิลป์โดดเด่นจากทั่วโลก สำหรับคนรักศิลปะ ปลายปีนี้จะได้เปิดโลก เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านผลงานร่วมสมัยจำนวนมาก.